



คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ที่ ๕๓ /๒๕๖๗

เรื่อง ให้งามปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยและพิทักษ์รักษาคุ้มครองสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการพ้นจากการจารกรรม โจรกรรม ก่อวินาศกรรม การบ่อนทำลายอัคคีภัยและเหตุอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จึงให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ ช่วงบ่ายปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ - ๒๔.๐๐ น. และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ช่วงดึก ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๒๔.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ของวันรุ่งขึ้น โดยใช้ห้องยามข้างประตูรั้วเข้า - ออก ด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเป็นที่พักหากผู้ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์รายนั้นขออนุญาตต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาการแทนเพื่อสับเปลี่ยนให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์รายอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน

๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ดูแลสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในความเรียบร้อย คอยสอดส่อง ป้องกัน มิให้มีการลอบวางเพลิงหรือก่อวินาศกรรมสถานที่ราชการ หากมีเหตุการณ์ผิดปกติอันเป็นภัยต่อสถานที่ราชการเกิดขึ้น ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์รีบระงับเหตุการณ์แก้ไขสถานการณ์ ตามความสามารถที่จะกระทำได้ โดยให้เกิดผลดีที่สุดและรายงานให้ผู้บริหารทราบทันที แต่หากมีเหตุการณ์ร้ายแรง ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เพื่อดำเนินการระงับเหตุโดยด่วนและให้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้งเหตุการณ์อื่น ๆ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบและให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์บันทึกการส่งมอบเวรไว้เป็นหลักฐานในสมุดเวรพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ เวลามา และกลับด้วย

๓. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ ดูแลห้ามมิให้บุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ ตามคำสั่งพักกลางคืนในบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และมีให้บุคคลอื่นนำทรัพย์สินของราชการออกจากสำนักงานฯ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้บริหารหรือผู้รักษาการแทน

๔. ห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์เสพของมึนเมาในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่และตรวจตราดูแลมิให้บุคคลอื่นใดเสพของมึนเมาหรือเล่นการพนันภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครโดยเด็ดขาด และถ้าปรากฏว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ละทิ้งหน้าที่ผู้บริหารจะพิจารณาลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดตามความร้ายแรงแก่กรณีหากความเสียหายเกิดจากอัคคีภัยนอกจากจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยแล้วจะต้องถูกดำเนินคดีความตามกฎหมายด้วย

๕. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งฯ และตารางผู้ปฏิบัติหน้าที่ยามที่แนบท้ายนี้ โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสรชัย หล้าสาคร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ตารางการปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์แบบท้ายคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ที่	ชื่อ - สกุล	วันที่ปฏิบัติงาน																														จำนวน วันที่ได้รับ ค่าตอบแทน				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31			
1	นายชัยอนันต์ วงศ์ทรงสนพร	ป		ป		ป		ป		ป		ป		ป		ป		ป		ป		ป		ป		ป		ป		ป		ป		ป		
2	นายพนพร ไทยกิ่ง		ป		ป		ป		ป		ป		ป		ป		ป		ป		ป		ป		ป		ป		ป		ป		ป			

ลงชื่อ.....ผู้จัดเวร  
(นางสาวนุชรัตน์ สุทธิวงษ์)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ป การปฏิบัติงาน  
หยุดงาน